

สว.เดือดรัฐบาลเท5กระทู

ผู้จัดการรายวัน360° – วานนี้ (23 ธ.ค.) มีการประชุมวุฒิสภา ช่วงวาระตั้งกระทูถามรัฐบาล โดยจะมีการกระทูถามถึง 6 กระทู ปรากฏว่ามีเพียง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และรอมว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาชี้แจงกระทูถาม เรื่องการระงับคลื่นวิทยุของ กสทช. ของ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส เพียงกระทูเดียว ส่วนที่เหลืออีก 5 กระทู รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายก รัฐมนตรี กลับไม่มาชี้แจงแม้แต่คนเดียว



ยुकคูล ชนะวฒนปญญา

นายยुकคูล ชนะวฒนปญญา สว.กล่าวว่าการตั้งกระทูถามทั้ง 2 เรื่อง ของตนตั้งถามนายกฯ ซึ่งเป็นเรื่อง สำคัญ ทั้งเรื่อง เอ็มไอยู 2544 ที่บังคับ ใช้ไม่ได้ ทำให้ถึงไม่ยกเลิก และกรณี เรื่องของว่าแดง อย่างไรก็ดี จากกรณี ที่นายกฯ หนีตอบกระทูของวุฒิสภา ตน ขอตั้งฉายาว่า นายกฯหนีจนจก หนี ตอบกระทูในสภาฯ อย่างน่าสังเวช

ขณะที่ นางอังคณา นีละไพจิตร สว. กล่าวว่า การตอบกระทูของนายกฯ เป็นเรื่องสำคัญ ยังไม่เห็นนายกฯมาที่ วุฒิสภาเพื่อตอบคำถามของ สว. เลย

“นายกฯ ได้รับคำชื่นชมจากต่าง ประเทศมากมาย แต่การทำหน้าที่ใน ประเทศ ต่อสภาฯ หรือ วุฒิสภา มีความ สำคัญมากกว่าการได้รับคำยกย่องจาก ประเทศหากนายกฯ มาและรับฟังข้อ กังวลของ สว. นายกฯ จะเป็นคนเก่ง และสั่งการแก้ปัญหา ต่อไปเมื่อมีกระทูถามตรงนายกฯ จะให้เกียรติกับ สว. และมาตอบคำถามด้วยตนเอง” น.ส.อังคณา อภิปราย

สำหรับ 5 กระทู ที่รัฐมนตรีไม่ได้ มาตอบนั้น ประกอบด้วย 1. กระทูถาม เรื่อง โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ของนายสาทกล ภูลศิริกุล โดย นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช.

ศึกษาธิการ ที่ได้มอบหมาย ขอเลื่อน ตอบออกไปเป็นวันที่ 6 ม.ค. 68 2. กระทูถามเรื่อง มาตรการส่งเสริม ประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของ นพ. เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. โดยรอมว. สาธารณสุข แจ้งว่าขอเลื่อนตอบออก ไปเป็นวันที่ 13 ม.ค. 68 3. กระทูถาม เรื่อง การเจรจาผลประโยชน์ร่วมกันใน เขตพื้นที่อ่างลธิทิตบซ้อนไทย-กัมพูชา ของนายยुकคูล ชนะวฒนปญญา โดย นายมาริช เล็งยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ ที่ได้รับมอบหมาย ขอเลื่อนตอบออก ไปเป็นวันที่ 27 ม.ค.

4. กระทูถามด้วยวาจา เรื่องการ รุกล้ำอธิปไตยไทยของประเทศกัมพูชา และกองกำลังว่าแดง ของนายยुकคูล โดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รอมว.กลาโหม แจ้งว่าติดภารกิจ และ 5. กระทูถามด้วยวาจา เรื่องความ ปลอดภัยของประชาชน จากอาวุธปืน และระเบิด ของนาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์ สุวรรณ โดย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายก็แจ้ง ว่าติดภารกิจเช่นกัน.

ให้ฉายา 'นายกฯ นินจา' - 'หมอเปรม' เย้ยแถลงผลงานเหมือนรีบไป 'สภาสูง' โวยรัฐบาลเมินตอบ 5 กระตุ้รวด

รัฐสภา - เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.67 ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม สว.ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึง 6 กระตุ้ ปรากฏว่ามีเพียงนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และร.มว.ดิจิตต์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาชี้แจงกระทู้ถาม เรื่องการระงับคลื่นวิทยุของ กสทช. ของน.ส.นันทนา นันทวโรภาส เพียงกระทู้เดียว ส่วนที่เหลืออีก 5 กระตุ้ นั้น รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีกลับไม่มาชี้แจงแม้แต่คนเดียว

นายยุคล กล่าวว่าการตั้งกระทู้ถามทั้ง 2 เรื่องของตนตั้งถามนายกฯ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งเรื่อง เอ็มโอยู 2544 ที่บังคับใช้ไม่ได้ทำไม่ถึงไม่ยกเลิก และกรณีเรื่องของว่าแดง อย่างไรก็ตามก็ดีจากกรณีนี้ นายกฯ หนีตอบกระทู้ของวุฒิสภา ตนขอตั้งฉายาว่า นายกฯ นินจา อนิจจังหนีตอบกระทู้ในสภาอย่างน่าสังเวช ทั้งนี้ตนจะสอบถามทุกสัปดาห์ว่านายกฯจะหนีอีกหรือไม่

ด้านนพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ว่านายกฯ ที่รับตำแหน่ง 100 วัน ที่ผ่านมานายกฯ แถลงผลงานเมื่อครบ 90 วัน ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหนแถลงนโยบายเมื่อทำงานได้ 90 วัน มีแต่ผลงานครบ 1 ปี ซึ่งการรีบแถลงผลงานเหมือนรีบไป ตนไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเล่นตลกกับสว.แบบนี้ เพราะทำลายระบบการตรวจสอบสว.

นางอังคณา นีละไพจิตร สว.อภิปรายตอนหนึ่งว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่

ดีใจ ที่ประเทศไทยมีนายกฯ เป็นผู้ห่วงและขอภัยกับ นพ.เปรมศักดิ์ ที่บอกว่าเอาลูกมาทำเนียบฯ เพราะคิดว่าการทำหน้าที่ของนายกฯ ควรทำหน้าที่แม่ไปพร้อมๆกัน ในการตอบกระทู้ของนายกฯ เป็นเรื่องสำคัญ ยังไม่เห็นนายกฯ มาที่วุฒิสภาเพื่อตอบคำถามของสว. เมื่อสภามีหน้าที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาล หากนายกฯไม่มา เป็นประเด็นที่ขอตั้งข้อสังเกต ว่า ฐานะความเป็นนายกฯ ควรตอบคำถามด้วยตนเองและมาที่วุฒิสภา ไม่เช่นนั้นจะไม่สง่างามและมองว่าไม่เห็นความสำคัญของวุฒิสภา

“นายกฯ ได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศมากมาย แต่การทำหน้าที่ในประเทศ ต่อสภาฯ หรือ วุฒิสภา มีความสำคัญมากกว่าการได้รับคำยกย่องจากประเทศหากนายกฯ มาและรับฟังข้อกังวลของ สว. นายกฯจะเป็นคนเก่งและสั่งการแก้ปัญหา ต่อไปเมื่อมีกระทู้ถามตรงนายกฯ จะให้เกียรติกับ สว. และมาตอบคำถามด้วยตนเอง” น.ส.อังคณาอภิปราย

ในช่วงท้าย นายอลงกต วรกี สว.หาหรือว่า การตั้งกระทู้และตอบการถ่ายถอดทุกครั้งไม่ใช่บางกรณีดูในราชกิจจานุเบกษาได้ การนำเสนอว่ามีกระทู้กี่ครั้ง ก็คน หากเห็นวาระเรียบร้อยได้ ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับการตอบกระทู้เข้าใจว่าสำคัญ แต่การนำเสนอที่เป็นวาจาผู้บริหารมีภารกิจสำคัญ หากจะให้อะไรสำคัญกว่าอะไร ขอให้ยั้งยั้งดีแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาได้

จอแก้กม.ใหม่ รับมือแก๊งคอลลูน

ธนาคาร-ค่ายมือถือ ร่วมชดใช้-สั่งเข้มSMS

ลิงค์โปรบังคับใช้กฎหมายสู้แก๊งคอล ลาม
“ประเสริฐ” เล็งแก้ กม.ใหม่ให้ทันสมัย
เข้ม ธนาการ-ค่ายมือถือ ร่วม **◆อ่านต่อหน้า 2**

แก๊งคอล □ **ต่อจากหน้า 1**
รับผิดชอบความเสียหายด้วย พร้อม
เพิ่มโทษซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ดิเดย์
1 ม.ค. 68 ส่งเอสเอ็มเอสเนมลิงก์ไม่แจ้ง
สถานะผู้ส่ง สั่งระงับทันที “ผบช.สอท.”
แนะ หากให้โทษเหมือนลิงคโปร ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ กสทช. ต้องไป
ออกกฎ ขณะที่ตำรวจไซเบอร์ขยายผล
รวบเพิ่มอีก 1 ขบวนการคูล “ชาลิต”
นางงามมิสแกรนด์ เผย ทำหน้าที่รวบรวม
บัญชีม้า ก่อนพาไปสแกนหน้าประเทศ
กัมพูชา

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. จากกรณีประเทศ
ลิงคโปรบังคับใช้กฎหมาย ให้ธนาคารและ
ค่ายโทรศัพท์มือถือ ร่วมรับผิดชอบหาก
ลูกค้าถูกหลอกผ่านช่องทางออนไลน์ นำ
มาสู่ข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยดำเนิน
รอยตามนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ
ผบช.สอท. กล่าวว่า ในไทยมีการดำเนิน
การในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน หากเทียบ

มาตรการของไทยกับลิงคโปร ถือว่ามี
ความใกล้เคียงกัน เพียงแต่อาจมีบาง
มาตรการที่มีความชัดเจน อย่างเรื่องของ
การป้องกันกรณีบัญชีกับโทรศัพท์ ซึ่ง
เรามีการกำหนดเหตุอันควรสงสัยสำหรับ
สถาบันการเงินเอาไว้ 19 ข้อ

พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า เช่น
บัญชีที่มีการโอน เงินเข้าและออก ที่มี
มูลค่าน้อยในระยะสั้นหลายครั้ง ก่อนจะมี
การโอนยอดเงินสูงออกจากบัญชีดังกล่าว
ไปทันที, บัญชีที่มีปริมาณการโอนเงินเข้า
ออกจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อ
สลิปคำที่ผ่านมาสถาบันการเงิน ได้เสนอ
เพิ่มอีกหนึ่งข้อและตำรวจเสนอเพิ่มอีก
หนึ่งข้อ คือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับ
กริปโทเคอร์เรนซี โดยทางสถาบันการเงิน
รับเรื่องไปพิจารณา ซึ่งพฤติกรรมต้อง
สงสัยเหล่านี้ สถาบันการเงินธนาคารจะใช้
อำนาจระงับธุรกรรมไว้ก่อน 7 วัน เพื่อ
ตรวจสอบ อันนี้จะใกล้เคียงกับลิงคโปร

ผบช.สอท. ระบุต่อว่า ส่วน
มาตรการเรื่องความรับผิดชอบ เรามี
กฎหมายหลายฉบับที่ดำเนินการได้ เช่น
เดียวกับลิงคโปรทันที ในส่วนนี้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ กสทช. ออกกฎเพิ่ม
เติมได้ ขณะเดียวกันกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) อยู่ระหว่างการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี อาจมีการปรับเพิ่มเข้าไป
ด้วย ยืนยันว่ามาตรการไม่ได้ด้อยไปกว่า
ลิงคโปร เพียงแค่ประชาชนอาจยังไม่ทราบ
หากจะมีโทษทางอาญาเหมือนลิงคโปร
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กสทช. ต้อง
ไปออกกฎ อีกทั้งมีรายงานว่าในวันที่ 1
ม.ค.68 จะมีอีก 1 มาตรการออกมา คือการ
ส่งเอสเอ็มเอสไปยังโทรศัพท์ต่าง ๆ ที่จะมี
การแนบลิงก์เพื่อลงทะเบียน ผู้ส่งต้อง
แจ้งสถานะว่าเป็นใคร หากไม่พบข้อมูลผู้
ส่งโอเปอเรเตอร์จะมีการระงับการส่ง

ขณะที่นายประเสริฐ จันทร์รวงทอง
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงการ
แก้ไขใน พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ว่า การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การแก้ปัญหา
อาชญากรรมออนไลน์มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เช่น เร่งรัดคืนเงินให้ผู้เสียหาย กรณีที่
มีการระงับหรืออายัดบัญชีม้าที่มีเงินใน
ธนาคาร การให้ธนาคารและผู้ให้บริการมือ
ถือ มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่
เกิดขึ้น หากมีส่วนปล่อยปละละเลยให้
เกิดความเสียหายกับประชาชน และเพิ่ม
โทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล จาก 1 ปี
เป็น 5 ปีด้วย ขณะนี้กฎหมายอยู่ในขั้น
ตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่าง
เมื่อเสร็จแล้วจะส่งกลับมาให้คณะ

รัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป ซึ่งรัฐบาลจะเร่งรัดแก้ไขกฎหมายมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน

นายประเสริฐ กล่าวว่า วันที่ 1 ม.ค. 68 จะมีการเข้มงวด การส่งเอสเอ็มเอส (SMS) แบนลิงก์สำหรับบริการส่งข้อความสั้น ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ผู้ส่งต้องระบุข้อความและลิงก์ก่อนส่ง เอสเอ็มเอส หากไม่แจ้งเอสเอ็มเอส เป็นตัวอย่าง โดยให้ สกมช. ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูล และให้ส่งสำเนาไปเก็บที่สำนักงาน กสทช. ก่อนส่งเอสเอ็มเอส นอกจากนี้ยังมีมาตรการการป้องกันการโทรฯ หลอกหลวงภายใต้โครงการ DE-fence platform โดยพัฒนาแพลตฟอร์มป้องกันการโทรฯ หลอกหลวง DE-fence คาดว่าจะทดลองและเริ่มให้บริการได้ช่วงเดือน ก.พ. 68

รอมว.ดีอี ระบุว่า ยังได้ให้ศูนย์ AOC 1441 เป็นแพลตฟอร์มรับและแลกเปลี่ยนข้อมูล บูรณาการข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการจัดการบัญชีม้า ชิมม้า และคนร้ายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงาน ปปง. เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีข้อมูลของบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบไทยโปลิศออนไลน์ หรือ TPO ร่วมกับ บข.สอท. และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน จากบัญชีม้าแฉกหนึ่งจนถึงแฉกสุดท้าย อาทิ ชื่อบัญชี เลขบัญชี ข้อมูลคริปโทเคอร์เรนซี Wallet ID โดย TPO จะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคดีกลับมายังศูนย์ฯ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานะและปัญหาในการดำเนินการในแต่ละคดี และพิจารณาหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือออกเป็นมาตรการเพื่อให้สามารถมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มความเข้มงวดการจดทะเบียนนิติบุคคล

สำหรับคดีของชาลีออต ออสติน ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บข.สอท.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบข.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบข.สอท., พล.ต.ต.รัชฎาภรณ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าปฏิบัติการล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์วงชาลีออต ออสติน นางงามมิสแกรนด์ สูญเงินกว่า 4 ล้านบาท จากนั้นขยายผลต่อเนื่องจับกุมผู้รวบรวมบัญชีม้าเพิ่มอีก 1 ราย คือ นางจันทร์ทา (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ชาวจ.นนทบุรี โดยจับกุมได้ที่หน้าบ้านพัก หมู่ 3 ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งก่อนหน้านั้นจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ น.ส.ปาริฉัตร (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นบัญชีม้าแฉกแรก และมีการข้ามแดนไปสแกนหน้าที่ฝั่งประเทศกัมพูชา และนายอาทิตย์ อายุ 43 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมบัญชีม้า

นอกจากนี้พบว่าปลายทางเส้นเงินของชาลีออต ไปอยู่ที่ชาวต่างชาติแถบเอเชียรายหนึ่ง แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล 800,000 บาท และของเคสหลานอายุ 17 ปีกับย่าจำนวน 3.4 ล้านบาท ขณะนี้ได้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวแล้ว คาดว่าหากจับกุมได้จะติดตามเงินดิจิทัลกลับคืนมาได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบัญชีม้าเชื่อมโยงอีกกว่า 125 เคสไอดี รวมถึงคดีหลอกลงทุนห้างทองฮั่วเซ่งเฮง อีก 30 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายกว่า 5.5 ล้านบาท เบื้องต้นได้ประสานไปยังห้างทองฮั่วเซ่งเฮง ได้รับการยืนยันว่าไม่เคยมีการเปิดลงทุนออนไลน์แต่อย่างใด.